

สนค. จัด Work shop รับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกฎหมายบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ



TPSO
Trade Policy and Strategy Office
Ministry Of Commerce

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ฮอติเดย์ อินน์ เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร. พงษ์ชัย อธิกรมรัตน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มากกว่า ๕๐ คน



ที่ประชุมได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ สรุปดังนี้

- การออกกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการด้านการบังคับใช้หรือกำกับดูแล ควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน ทั้งนี้ ก่อนการประกาศใช้ควรทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายและทำประชาพิจารณ์ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้สะท้อนข้อดี ข้อเสียหรือผลกระทบได้อย่างแท้จริง



- ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจบริการสุขภาพ อาทิ ด้านการผลิตยาสมุนไพร และสถานประกอบการคลินิกแพทย์แผนไทย ให้มีศักยภาพ สามารถผลิตยาสมุนไพร และให้บริการได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

- พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพ มีหลายฉบับ มีระเบียบ ขั้นตอนจำนวนมาก ส่งผลให้การขอใบอนุญาตล่าช้า ผู้ประกอบการเสียโอกาสทางการตลาด ทั้งนี้เห็นควรมีการทำงานแบบบูรณาการ และจัดทำ One Stop Service

- สำหรับในชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมจำนวนมาก ควรจะส่งเสริมให้ชุมชนหรือคนในหมู่บ้านสามารถให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลผู้สูงอายุ โดยการกำหนดมาตรฐานในการให้บริการ แล้วจัดอบรม ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะลูกหลานของคนในชุมชนที่ไม่อยากไปทำงานในต่างถิ่น

- เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยสาขาบริการสุขภาพในภูมิภาค โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศในธุรกิจบริการสุขภาพ



ในที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพให้สามารถขยายการค้าการลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะด้านจริงๆ

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ข้างต้น สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จะรวบรวมและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการของไทยต่อไป